

“จอห์น เดียร์” ประกาศเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือทุกรูปแบบกับรัฐ-เอกชน เชื่อมั่นนโยบายรัฐ พลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย



มร.แซมมูแอล แอลแลน ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดียร์แอนดคัมปะนี และ มร.มาร์ค วอน เพนซ์ ประธานกรรมการภาคพื้นเอเชีย แอฟริกาและยุโรป และธุรกิจรถแทรกเตอร์ พร้อมคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการเฉพาะ โดยคณะซีอีโอมักกำหนดการเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง ทิศทางและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมด้วยตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลรายใหญ่ของไทย 12 บริษัทประกอบด้วย บริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ จำกัด, บริษัท คริสตอลลา จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน), บริษัท ประจวบ อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด, บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด, บริษัท ไทย ซูการ์ มิล จำกัด วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางร่วมกัน

ระหว่าง 3 ฝ่ายคือ กลุ่มเดียร์ แอนดคัมปะนี หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโรงงานอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อช่วยยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตอ้อยของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้มีความเข้มแข็งในตลาดโลก ปัจจุบันไทยมีพื้นที่การปลูกอ้อยรวมกว่า 10 ล้านไร่ทั่วประเทศ มีเกษตรกรไร้อ้อยมากกว่า 3 แสนราย มีอัตราการผลิ้อ้อยเฉลี่ยต่อไร่ 10 ตัน โดยรัฐตั้งเป้าหมายจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ 12 ตันต่อไร่ภายในสิบปี

นับจากนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับสองของโลกรองจากบราซิล และเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดทำโรดแมพ 3 ระยะเพื่อกำหนดทิศทางและการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาล. ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การเพิ่มผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ เพื่อเป้าหมายการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยในอาเซียน



มร.มาร์ค วอน เพนซ์ ประธานกรรมการภาคพื้นเอเชีย แอฟริกาและยุโรป และธุรกิจรถแทรกเตอร์ กล่าวอย่างชัดเจนว่า “จอห์น เดียร์” พร้อมให้ความร่วมมือทุกรูปแบบในด้านต่างๆ กับภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยให้เป็นผู้นำในกลุ่ม

อาเซียน ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดเครื่องจักรกลเกษตรทุกรูปแบบ “จอห์น เดียร์” ยังมีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน เนื่องจากพบว่าในแต่ละปี ประเทศไทยมีความต้องการเครื่องทุ่นแรงประเภทรถแทรกเตอร์เพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมสำหรับเมืองไทยเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น